



ประกาศ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
เรื่อง ขอยกเวลาการรับสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาระดับ
หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลสู่เมืองยั่งยืน
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit –SDU) ในสังกัดของ สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลสู่เมืองยั่งยืน ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาระดับประกอบด้วย ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ข้าราชการส่วนกลาง ข้าราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาระดับในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) และได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ได้ประสานมายังสถาบันฯ เรื่องการได้รับหนังสือประชาสัมพันธ์ การรับสมัครหลักสูตรดังกล่าวล่าช้า ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุระบบขนส่งเอกสารมีความล่าช้า อันเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ประกอบกับเป็นการขนส่งเอกสารในช่วงที่ระบบขนส่งมีปริมาณการส่งมากขึ้นในช่วงใกล้สิ้นปี การคาดการณ์สาเหตุดังกล่าวนี้ อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการได้รับหนังสือประชาสัมพันธ์ ดังนั้น สถาบันฯ จึงขอเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีระยะเวลาในการพิจารณาหนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ และขอแจ้งให้ท่านทราบ ดังนี้

- 1) ขอยกเวลาการรับสมัครถึงวันที่ 18 มกราคม 2566 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาระดับ วันที่ 19 มกราคม 2566
- 2) ขอยกเวลาการศึกษาอบรมภาควิชาการในประเทศ จากเดิมวันที่ 9 -11 มกราคม 2566 เป็นวันที่ 23 – 25 มกราคม 2566 เวลา 9.00 - 16.30 น.
โดยยังคงระยะเวลาการศึกษาดูงานภาควิชาการในต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น) คงเดิม (วันที่ 9 – 14 กุมภาพันธ์ 2566)

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการหลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลสู่เมืองยั่งยืน สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. โทร 08 4241 5996 ในเวลาราชการ และผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ทาง www.igpthai.org

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

(หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สำนักงาน ก.พ.ร.